



ที่ ทส ๐๙๑๗.๕๐๓/๗๔๘

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จำนวน ๑ ชุด

๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยการปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านระบบ Google form แบบแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ให้รับทราบโดยทั่วกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด นั้น

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ณ ที่ทำการ ของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเด่น รัตนชัย)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

โทร. ๐๙๓-๐๙๓๙๑๙๓

E-Mail : phulaenka@hotmail.com

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

สำเนา

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๘ วรรคสาม กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟัง ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ดำเนินการปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Google form แบบแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

บัดนี้ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ แล้วเสร็จ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๓ ราย แบ่งเป็นผู้ที่เห็นด้วย จำนวน ๑๕๙ ราย และผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน ๔ ราย โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงนาม เต็น รัตนชัย

(นายเต็น รัตนชัย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

สำเนาถูกต้อง



นายเต็น รัตนชัย

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ จากการดำเนินการปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Google Form แบบแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๓ ราย เห็นด้วย จำนวน ๑๕๕ ราย ไม่เห็นด้วย จำนวน ๔ ราย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มประชาชนทั่วไป

๑.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ ที่	ความคิดเห็น	เหตุผล	ประเด็น / ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.๑	เห็นด้วย จำนวน ๕๕ ราย	การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีกรอบการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติดั้งเดิม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และวิจัย เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยรอบและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดชัยภูมิ	- ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการทำงานของแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพื่อสร้างการรับรู้ของคนในชุมชน เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ - ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ชุมชน ในกิจกรรมด้านนันทนาการ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น	
๑.๒	ไม่เห็นด้วย จำนวน ๓ ราย	เพราะประชาชนไม่สามารถเก็บหาของป่าได้ตามฤดูกาล อีกทั้งในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เสื่อมโทรมยิ่งขึ้น	- ควรมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างชัดเจน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

๒.กลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ความคิดเห็น	เหตุผล	ประเด็น / ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.๑	เห็นด้วย จำนวน ๑๐ ราย	การปฏิบัติงานตามแนวทาง แผนบริหารจัดการพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ รวมถึงมี การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและชุมชนในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ชุมชนได้รับรู้ถึงแนว ทางการดำเนินงานและเปิด โอกาสให้มีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการพื้นที่อุทยาน แห่งชาติภูแลนคาอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ ป้องกัน พื้นที่ป่า รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชน ต่อร่างแผนบริหาร จัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพื่อสร้างการรับรู้ของคนในชุมชน - ควรมีการพัฒนาด้านข้อมูล การสื่อความหมายเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นแหล่ง ความรู้ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่ นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ที่มีความสนใจ	
๒.๒	ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑ ราย	เนื่องจากการจำกัดพื้นที่ ของประชาชนในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามฤดูกาลได้	- ควรมีการผ่อนปรนให้ประชาชน เก็บหาของป่าได้ตามฤดูกาล ฤดูกาล	

๓. กลุ่มประชาชนทั่วไป

ลำดับ ที่	ความคิดเห็น	เหตุผล	ประเด็น / ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓.๑	เห็นด้วย จำนวน ๙๐ ราย	มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตรากำลังที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลัง รวมถึงมีระบบการปฏิบัติงานในแผนงานต่างๆอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันคุ้มครอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ป่า อีกทั้งราษฎรในชุมชนได้รับรู้ถึงหลักการปฏิบัติและข้อระเบียบไปในทิศทางเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเยาวชน - ควรมีการประชาสัมพันธ์ตามชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา เพราะการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากชุมชนบางแห่งยังไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เท่าที่ควร - ควรมีการผ่อนปรนให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์การพึงพิงทรัพยากรในพื้นที่ป่า - การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงานและโครงการที่ระบุในแผนบริหารการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เพราะจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น - ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 	
๓.๒	ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้แสดงความ ความคิดเห็น			